



โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักการและเหตุผล

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดความรู้ นโยบาย แนวปฏิบัติ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ

กองทรัพยากรบุคคล จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกกระบวนการ ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกัน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน การจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ เข้าใจ และดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกกระบวนการ ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน

วิธีดำเนินการ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ และการตอบข้อซักถาม

หัวข้อการสัมมนา

หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รองหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy)
 - จำนวน 37 ส่วนงาน ๆ ละ 1 ราย รวมจำนวน 37 ราย
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network) โดยรับผิดชอบงานด้านการประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร
 - จำนวน 37 ส่วนงาน ๆ ละ 2 ราย รวมจำนวน 74 ราย
3. บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - จำนวน 23 หน่วยงาน ๆ ละ 1 ราย รวมจำนวน 23 ราย

ระยะเวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประเมินผล

ประเมินผลออนไลน์จากแบบประเมินโครงการฯ ในภาพรวม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(งบสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Network ให้เข้มแข็ง)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบ เข้าใจ และดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกกระบวนการ ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 รวมทั้งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

คุณธนพร สุนเจริญ และคุณภริณีรัฐ อ่วมจันทร์

งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-849-6277 โทรสาร 02-849-6287

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566

หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

09.00 น. กล่าวเปิดโครงการสัมมนา

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีร ชุติการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

09.00 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดย คุณเกศินี ขาวนา ผู้แทนจาก กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

คุณน้ำฝน ช่างสัมฤทธิ์ ผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณนิตญา ศรีกันหา ผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณประภาพร มิตรสงเคราะห์ ผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณไพโรจน์ บุญประเสริฐ ผู้แทนจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คุณพรนัชชา เสนาะพิณ ผู้แทนจาก คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ คุณจรรยา ปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

** อาหารว่าง เวลา 10.30 น. และอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. **

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **